
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา  
 สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 2  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖7 
วันศุกร์ที่  14  พฤศจิกายน  ๒๕๖7  เวลา  ๐๙.3๐ น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ณ ห้องประชุมสุรสุวรณ   
                              

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายอภิบาล       ดวงใจ ประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา อภิบาล  ดวงใจ 
๒ นายบุญเย็น        พิมภาวะ รองประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา บุญเย็น  พิมภาวะ 
๓ นายสะเทียน       ใจปัดชา สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ สะเทียน  ใจปัดชา 
๔ นายสุพจน์       จันทองไสย สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ สุพจน์  จันทองไสย 
๕ นายธีระพงศ์     ปาละสิทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ ธีระพงศ์ ปาละสิทธิ์ 
๖ นายสวัสดิ์         ดวงใจ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ สวัสดิ์  ดวงใจ 
๗ นายมงคลชัย      มันตาพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๑ มงคลชัย มันตาพันธุ์ 
๘ นายวิลัย           จะดันพงษ์     สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ วิลัย  จะดันพงษ์     
๙ นายสนอง          สินอยู่ สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ สนอง  สินอยู่ 

๑๐ นายธีระวัฒน์      สาระบุตร                   สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ ธีระวัฒน์  สาระบุตร                   
๑๑ นายสง่า            สุดแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ สง่า  สุดแสง 
๑๒ นายทองใส         สุมาลัย                       สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ ๒ ทองใส  สุมาลัย                       
๑๓ นายไกรทอง        นามกาสา เลขานุการสภาเทศบาลต าบลพันนา ไกรทอง  นามกาสา 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ ร้อยต ารวจตรี   สุรพล  สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา สุรพล  สุวรรณเขต 
๒ นายศิวกร  ค าตานิตย์ รองนายกเทศมนตรีต าบลพันนา    ศิวกร  ค าตานิตย์ 
3 นายสิริกร  เนื่องจากจันทร์ รองนายกเทศมนตรีต าบลพันนา    สิริกร  เนื่องจากจันทร ์
4 นายอุดม  วารภาส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลพันนา    อุดม  วารภาส 
5 นายสมร  สาระบุตร เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลพันนา    สมร  สาระบุตร 

6 นายชัยยา  ไชยรบ รองปลัดเทศบาลต าบลพันนา ชัยยา  ไชยรบ 
7 นายจ านงค์  เมรี  ผู้อ านวยการกองช่าง จ านงค์  เมรี 
8 นางสาวกรวรรณ  พรหมศิริ หัวหน้าส านักปลัด กรวรรณ  พรหมศิริ 
9 นางเภาเงิน  งามนา ผู้อ านวยการกองคลัง เภาเงิน  งามนา 

10 นางสาวนงนุช  วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม นงนุช  วงศ์สุวรรณ 
11 นางวิมลรัตน์  พลเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฯ วิมลรัตน์  พลเศษ 

 

/เร่ิมประชมุ... 



-2- 

เริ่มประชุมเวลา                                09.30  น. 
 
นายไกรทอง  นามกาสา                       เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ                               เทศบาลต าบลพันนา  คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
                                                   บัดนี้  ถึงก าหนดเวลาการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา  สมัย 
     วิสามัญ สมัยที ่2  ครั้งที ่ 1  ประจ าปี พ.ศ. 2567  แล้ว 

สมาชิกสภาฯ  มาประชุมครบองค์ประชุมครับ  ล าดับต่อไป 
ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ด าเนินการประชุมสภาฯ  ตาม
ระเบียบวาระต่อไปครับ   

นายอภิบาล  ดวงใจ                           เรียนท่านนายกเทศมนตรีต าบลพันนา  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ    ต าบลพันนา  และขอสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  บัดนี ้

สมาชิกสภาฯ  มาประชุมครบองค์ประชุม  กระผมขอเปิด 
 การประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  

ครั้งที ่ 1  ประจ าปี  พ.ศ. 2567  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1                           เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                         ในวันพรุ่งนี้  วันที่  15  พฤศจิกายน  2567  เทศบาล
ประธานสภาฯ    ต าบลพันนา  จะจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2568  ณ  บริเวณสระหลวง  บ้าน 
หนองหอยคัน  หมู่ที่ 7  ผมขอความร่วมมือสมาชิกสภาทุกท่าน 
ให้เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกันครับ      

ระเบียบวาระท่ี 2                             เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา                                       
          สมัยสามัญ  สมัยที ่ 3  ครั้งที่  2  เมื่อวันที ่ 30 สิงหาคม 

พ.ศ. 2567 
นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญ  คณะกรรมการตรวจรายงานกรประชุม ท าหน้าที่ตรวจ 
ประธานสภาฯ                                 รายงานการประชุม  ขอเชิญท่านสง่า  สุดแสง ประธาน 
     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
นายสง่า  สุดแสง                              เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  และสมาชิกสภา  
สมาชิกสภาเทศบาล                          เทศบาลต าบลพันนาทุกท่าน  ผมได้ตรวจรายงานการประชุมสภา

เทศบาลต าบลพันนา สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  
30  สิงหาคม  2567  ปรากฏว่าไม่มีข้อความที่จะแก้ไข หรือ
เพ่ิมเติมแต่อย่างใดครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกท่านใด  จะขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมบันทึกรายงานการ
ประธานสภาฯ                                 ประชุมสภาหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานครับ  

มติที่ประชุม                                    รับรองเป็นเอกฉันท์ 

 

/ระเบียบวาระ...   
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ระเบียบวาระท่ี  3                            เรื่องกระทู้ถาม 
นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  มีท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านวิลัย  จะดันพงษ์  ขอเรียนเชิญครับ 
นายวิลัย  จะดันพงษ์                          เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมทุกท่าน  กระผมนายวิลัย  จะดันพงษ์  สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลพันนา  เขต 2  ขอตั้งกระทู้ถามท่านประธานสภา
ผ่านไปยังคณะผู้บริหารดังนี้ครับ 
1. เรื่อง  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านแย้  หมู่ที่  5  
(บ้านนางเพ็ญ  เมืองบาล – นานายดี  รักษาราช)  ไม่ทราบว่า 
ไดด้ าเนินการหรือยังครับ 
2. เรื่อง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  ประจ าปี   
พ.ศ. 2568  จะสามารถด าเนินการได้ในช่วงไหนครับ  ตอนนี้ 
มีถนนลูกรังช ารุดจ านวนหลายสาย  ชาวบ้านเดือดร้อนมากครับ 
ขอกระทู้ถามผ่านท่านประธานสภาไปยังผู้บริหารเพียงเท่านี้ครับ  
ขอบคุณครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                             เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบกระทู้ดังกล่าวครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี      ทุกท่าน  กระผม ร.ต.ต.สุรพล  สุวรรณเขต  นายกเทศมนตรีต าบล 

พันนา  ขอตอบกระทู้ถามตามทีท่่านสมาชิกได้สอบถามมาดังนี้
ครับ  
1. เรื่อง  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. บ้านแย้  หมู่ที่  5  
(บ้านนางเพ็ญ  เมืองบาล – นานายดี  รักษาราช)  ผู้รับจ้างได้เข้า
ด าเนินงานแล้วครับ  สายอ่ืนก็เช่นกัน  ซึ่งสัญญาจ้างทุกโครงการ
จะหมดในเดือนธันวาคมนี้ครับ 
2. เรื่อง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568  ได้ด าเนินการซ่อมแซมถนนที่ช ารุดไปในบางสาย  
แตท่ั้งนีต้้องรอให้ชาวบ้านเกี่ยวข้าวให้เสร็จก่อน  ถึงจะด าเนินการ
ได้ครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านสง่า  สุดแสง  ขอเรียนเชิญครับ 
นายสง่า  สุดแสง                          เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมทุกท่าน กระผมนายสง่า  สุดแสง  สมาชิกสภาเทศบาล 
 ต าบลพันนา  เขต 2  ขอตั้งกระทู้ถามท่านประธานสภาผ่านไปยัง   

คณะผู้บริหาร  โครงการก่อสร้างที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  สามารถด าเนินการ
ได้ในช่วงไหน  จะสามารถด าเนินการทันในห้วงเวลาที่สมาชิกสภา
ด ารงต าแหน่งในวาระหรือไม่ครับ 

/นายอภิบาล... 
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นายอภิบาล  ดวงใจ                             เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบกระทู้ดังกล่าวครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
นายกเทศมนตรี      ทุกท่าน  ผมขอตอบกระทู้ถามท่านสมาชิกดังนี้ครับ  

ส าหรับโครงการก่อสร้าง  ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ก็จะเร่งด าเนินการให้เร็วที่สุด  
แต่งท้ังนี้ก็ต้องดูงบประมาณครับ  ในส่วนของรายละเอียด
งบประมาณ  ขอให้ผู้อ านวยการกองคลังชี้แจงรายละเอียดให้สภา
ทราบด้วยครับ 

นางเภาเงิน  งามนา   เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ผู้อ านวยการกองคลัง   ดิฉัน  นางเภาเงิน  งามนา  ต าเหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 

ส าหรับงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  ปีงบประมาณ  2568 
มีงบประมาณคงเหลือส าหรับด าเนินโครงการก่อสร้างได้  จ านวน  
3  โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  บ้านเมืองทอง  หมู่ที่  11  จ านวน  
2  สาย  บ้านพันนานคร  หมู่ที่  12  จ านวน  1  สาย  ซึ่งกอง
คลังได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง
เรียบร้อยแล้ว  และถ้ามีงบประมาณจัดสรรมาเพ่ิม  พอที่จะ
สามารถด าเนินการได้  ทางกองคลังก็จะได้น าเรียนให้ผู้บริหาร
ทราบต่อไปคะ 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  ผมขออนุญาตน าเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม  ในส่วนของการก่อสร้าง
นายกเทศมนตรี      ถนน คสล.  ทุกสาย  ผู้รับจ้างได้น ารถเกรดเดอร์เข้าปรับแต่งพ้ืนที่ 

ตั้งแต่วันที่  7  พฤศจิกายน 2567  ในส่วนของโครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  บ้านงิ้ว 
หมู่ที่ ๔ ช่วงสะพานประปาบ้านงิ้ว - นานายจิตติ สุมาลัย   
ผู้รับจ้างจะเข้าด าเนินงานในวันเสาร์นี้ครับ  น่าจะใช้เวลาประมาณ  
2 วันครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านสง่า  สุดแสง  ขอเรียนเชิญครับ 
นายสง่า  สุดแสง                          เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมทุกท่าน  กระผมนายสง่า  สุดแสง สมาชิกสภาเทศบาล 
     ต าบลพันนา  เขต  2  ขอฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหาร 

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.  บ้านหนองปลาเข็ง  หมู่ที่ 8  เรื่อง
ไหล่ถนน  มีบางจุดไม่ถึง 50 เซนติเมตร  ครับ  

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  ผมจะแจ้งช่างผู้ควบคุมงาน  และคณะกรรมการตรวจงานจ้าง   
นายกเทศมนตรี      ให้ควบคุมงานและตรวจงานจ้างให้ด าเนินงานเป็นไปตามแบบและ 
     ประมาณการครับ  
นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านสนอง  สินอยู่  ขอเรียนเชิญครับ 

/นายสนอง... 
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นายสนอง  สินอยู่                          เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมทุกท่าน กระผมนายสนอง  สินอยู่  สมาชิกสภาเทศบาล 
     ต าบลพันนา  เขต 2  ขอฝากท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหาร 
     ในเรื่องของการส่งหนังสือเชิญประชุม  การจัดงานประเพณีลอย 
     กระทง  อยากให้เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือแต่เนิ่นๆ ครับ  เนื่องจาก 
     สมาชิกได้รับหนังสือช้า  และอาจติดภารกิจท าให้ไม่ได้เข้าร่วม 

ประชุม  ชาวบ้านถามก็ไม่สามารถตอบรายละเอียดได้ครับ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                             เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบกระทู้ดังกล่าวครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี      ก่อนอ่ืนผมต้องขออภัยทุกท่านด้วย   ทางเจ้าหน้าที ่
     ไดจ้ัดท าหนังสือเชิญสมาชิกสภาแล้ว  แต่อาจเกิดข้อผิดพลาด 

ท าให้การจัดส่งหนังสือล่าช้า   ผมจะแก้ไขในคราวต่อไปครับ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านวิลัย  จะดันพงษ์  ขอเรียนเชิญครับ 
นายวิลัย  จะดันพงษ์                          เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมทุกท่าน กระผมนายวิลัย  จะดันพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
     ต าบลพันนา  เขต 2  ขอฝากกระทู้ถามท่านประธานสภาผ่านไป 
     ยังผู้บริหาร  เรื่อง  การออกประชาคมหมู่บ้าน  เพ่ือแก้ไขปัญหา
     น้ าท่วมในเขตพ้ืนที่ต าบลพันนาที่ผ่านมา  ตอนนี้ไม่ทราบว่า 
     ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ  ขอให้ทางผู้บริหารชี้แจงให้สภา 
     ทราบด้วยครับ 
นายอภิบาล  ดวงใจ                             เชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบกระทู้ดังกล่าวครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี      ในเรื่องของจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
     ที่ผ่านมานั้น  ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  เหลือบ้านพันนา  หมู่ที่ 1 

บ้านพันนาใต้  หมู่ที่ 10  บ้านพันนานคร  หมู่ที่ 12 ครับ  
เนื่องจากทางเทศบาลมีภารกิจติดพันหลายอย่างที่ต้องด าเนินการ
เร่งด่วน  หลังจากเสร็จจากการจัดงานประเพณีลอยกระทง  จะ
ออกด าเนินการให้แล้วเสร็จและหาข้อสรุปแจ้งให้สภาทราบต่อไป
ครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล  ท่านใดจะกระทู้ถามหรือไม่ครับ 
ประธานสภาฯ                                  ขอเชิญท่านสง่า  สุดแสง  ขอเรียนเชิญครับ 
นายสง่า  สุดแสง                          เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมทุกท่าน กระผมนายสง่า  สุดแสง  สมาชิกสภาเทศบาล 
     เทศบาลต าบลพันนา  เขต  2  สมาชิกสภาก็ได้ปรึกษาหารือกันใน 
     เบื้องต้น  เรื่อง  การติดตั้งกล้องวงจรปิด  อยากให้ทางผู้บริหาร 
 

/พิจารณา... 
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     พิจารณาติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยง  เช่น  บริเวณทางเข้าบ้านโมน 

บ้านเมืองทอง  บ้านพันนา  สามแยกบ้านหนองปลาเข็ง  เพ่ือ
ป้องกันอันตรายและปัญหายาเสพติดที่อาจเกิดขึ้นครับ 

ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและท่านสมาชิกสภาทุกท่าน   
นายกเทศมนตรี      ในส่วนของการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเสี่ยง  ก็ขอให้ท่าน 

สมาชิกแจ้งจุดและจ านวนที่จะติดตั้งเข้ามา  และมอบให้ท่านปลัด
พิจารณางบประมาณ  และความเหมาะสมของสถานที่ที่จะท าการ
ติดตั้งครับ 

นายอภิบาล  ดวงใจ                           ตามท่ีท่านนายกชี้แจงมา  การติดตั้งกล้องวงจรปิดก็เป็นเรื่อง 
ประธานสภาฯ                                  ที่ส าคัญเร่งด่วนครับ  เพราะปัจจุบันปัญหาลักเล็กขโมย  ปัญหายา

เสพติดก็มีเพ่ิมข้ึน  ถ้าเราติดตั้งกล้องวงจรปิดก็จะสามารถลด
ปัญหาเหล่านั้นได้ครับ  มีสมาชิกท่านใดจะกระทู้ถามอีกหรือไม่
ครับ  ถ้าไม่มี  ผมขอผ่านระเบียบวาระต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4                            เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
4.1  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2568 (ครั้งที่ 1) แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  
รายการ  ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (รายการใหม่) 

นายอภิบาล  ดวงใจ                            ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต.สุรพล  สวุรรณเขต                      กระผม ร.ต.ต.สุรพล  สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา  
นายกเทศมนตรี    ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568 (ครั้ง 1)  แผนงานบริหาร 
งานทั่วไป  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งบลงทุน   
ค่าครุภัณฑ์  รายการ  ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (รายการใหม่) 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนเพิ่ม 
ส านักปลัด 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด 
 
 

/เพ่ือจ่ายเป็น... 
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เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด  จ านวน 2 ตัวๆ ละ  
7,030.- บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน  14,060.-  บาท   
ใช้ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยง  บ้านพันนา  หมู่ที่ 1  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
1. เป็นกล้องชนิดโซล่าเซลล์ 
2. มีแบตเตอร์รี่ในตัว 
3. ใช้ซิมอินเทอร์เน็ตได้ทุกเครือข่าย 
4. รองรับ Micro SD Card  ไม่น้อยกว่า 128 GB 
5. สามารถพูดคุยสื่อสารผ่านกล้องได้ 
6. สามารถจับภาพเคลื่อนไหวได้ 
7. เป็นราคาที่รวมค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตรายปีแล้ว 
โอนเพ่ิม 14,060 บาท  (รายการใหม่) จัดซื้อตามราคาซื้อขาย
ของท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568 ปรากฏใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน (00120) งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (00123) (ส านักปลัดเทศบาล)   
รวมโอนเพิ่ม  14,060.- บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันหกสิบบาทถ้วน) 

โอนลด 
ส านักปลัด 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบด ำเนินงำน 
ค่ำตอบแทน 
ค่ำป่วยกำรอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 

     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัย 
     ฝ่ายพลเรือน  อสม. และจิตอาสา  ของเทศบาลต าบลพันนา   

ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตลอดจน
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามกฎหมาย  การอ านวย
ความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาล  เพ่ือ
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน ฯ งบประมาณที่ตั้งไว้  120,000  บาท  
งบประมาณคงเหลือ  120,000  บาท  โอนลด  14,060  บาท  
เพ่ือไปเพ่ิมด้านบริหารงานทั่วไป (00100) แผนงานรักษาความ
สงบภายใน (00120) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(00123) (ส านักปลัดเทศบาล)   

                              รวมโอนลด  14,060.- บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พันหกสิบบาทถ้วน) 

   /ซึ่งจะ...  
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ซึ่งจะด าเนินการติดตั้ง ณ บริเวณจุดเสี่ยงบ้านพันนา หมู่ที่ 1 
เนื่องจากได้รับการร้องขอมาจากชาวบ้าน  เพ่ือใช้ป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่     

                      ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
                                                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
                                                   ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ  ๒๗  การโอนเงิน 
     งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด ที่ท าให้ 

ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอได้โปรดน าเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา  เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม  ซักถาม  อภิปรายเพื่อ 
ประธานสภาเทศบาล                        ต้ังข้อสังเกตและเสนอแนะหรือไม่หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ 

ว่าจะอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2568 (ครั้งที่ 1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  รายการ   
ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด  หากอนุมัติโปรดยกมือพ้นศีรษะ 

     อนุมัติ        11  เสียง 
                                                 ไม่อนุมัติ       0  เสียง 
                                                 งดออกเสียง   1  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม     เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้เทศบาล 
ต าบลพันนาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 1) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
หมวดค่า  ครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด 

4.2  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2568 (ครั้งที่ 1) แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  
รายการ  จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (รายการใหม่) 

นายอภิบาล  ดวงใจ                            ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต. สุรพล  สุวรรณเขต                      กระผม ร.ต.ต.สุรพล  สุวรรณเขต นายกเทศมนตรี  ขอเสนอญัตติ
นายกเทศมนตรี    เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2568 (ครั้ง 1)  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  ค่าครุภัณฑ์  รายการจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่  

/โอนเพิ่ม... 
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โอนเพิ่ม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่  ใช้ประจ าหน่วยกู้ชีพ  กู้ภัย 
เทศบาลต าบลพันนา  จ านวน  1  เครื่อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
2. ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 6  นิ้ว 
3. มีขนาดแรม  ไม่น้อยกว่า  8 GB 
4. มีความจุไม่น้อยกว่า  128  GB 
6. ขนาดแบตเตอร์รี่ไม่น้อยกว่า  5000  mAh   
โอนเพิ่ม 6,500 บาท (รายการใหม่) ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข
อ่ืน (00223) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

                              รวมโอนเพิ่ม  6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

โอนลด 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปีของพนักงานเทศบาล ฯลฯ ดังต าแหน่งต่อไปนี้ 
- ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- นักวิชาการสาธารณสุข 
งบประมาณท่ีตั้งไว้  750,000  บาท งบประมาณคงเหลือ  
731,480  บาท โอนลด  6,500 บาท เพ่ือไปเพิ่มด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)  
 
 

/งานบริการ... 
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งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  (00223)  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

                              รวมโอนลด  6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
                              เนื่องจากที่โทรศัพท์ที่มีอยู่เป็นโทรศัพท์แบบตั้งโต๊ะ  เวลาออก 

                                  รับผู้ป่วยนอกสถานที ่ อาจท าให้การบริการไม่สะดวกและไม่ทั่วถึง 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
                                                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
                                                   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน 
     งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ 

ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อ 
ประธานสภาเทศบาล                        ต้ังข้อสังเกตและเสนอแนะหรือไม่หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ 

ว่าจะอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2568  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  รายการ  จัดซื้อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  หากอนุมัติโปรดยกมือพ้นศีรษะ 

     อนุมัติ        11  เสียง 
                                                 ไม่อนุมัติ       0  เสียง 
                                                 งดออกเสียง   1  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม     เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้เทศบาล 
ต าบลพันนาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 1) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงาน 
สาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

4.3 เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2568 (ครั้งที่ 1)  แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  
รายการ  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) 

นายอภิบาล  ดวงใจ                            ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 

/ร.ต.ต.สุรพล... 
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ร.ต.ต. สุรพล  สุวรรณเขต                      กระผม ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต  นายกเทศมนตรีต าบลพันนา  
นายกเทศมนตรี    ขอเสนอญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568 (ครั้ง 1)  แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  
รายการ  จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) 

โอนเพิ่ม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer)  
ส าหรับกระดาษขนาด  A3  ใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ใชเทคโนโลยีแบบพนหมึก (Inkjet) 
2. มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi 
3. มีความเร็วในการพิมพรางขาวด า  ส าหรับกระดาษขนาด A4 
ไมนอยกวา 32 หนาต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที  
4. มีความเร็วในการพิมพรางสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม 
นอยกวา 20 หนาตอนาที (ppm) หรือ 10.4 ภาพตอนาที (ipm) 
5. มีชองเชื่อมตอ (Interface)  แบบ USB 2.0 หรือดีกวา  
จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง 
6. มีถาดใสกระดาษไดรวมกันไมนอยกวา  100  แผน 
7. สามารถใชไดกับ A3, A4, Letter, Legal และสามารถก าหนด
ขนาดของกระดาษเองได 
โอนเพิ่ม 8,000 บาท (รายการใหม่) ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
(00221) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

          รวมโอนเพิ่ม  8,000 บาท  (แปดพันบาทถ้วน) 

โอนลด 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 

/งบบุคลากร... 
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งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับพนักงานเทศบาล พร้อมเงินปรับปรุง
เงินเดือนประจ าปีของพนักงานเทศบาล ฯลฯ ดังต าแหน่งต่อไปนี้ 
- ผู้อ านวยการกองสาธารณะสุขสิ่งแวดล้อม 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- นักวิชาการสาธารณสุข 
งบประมาณท่ีตั้งไว้  750,000  บาท  งบประมาณคงเหลือ 
724,980  บาท โอนลด 8,000 บาท  เพ่ือไปเพ่ิมด้านบริการ
ชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (00221)  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)   

         รวมโอนลด  8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ไม่มีเครื่องพิมพ์ส าหรับ
ใช้งาน  ซึ่งปัจจุบันต้องใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกับกองคลัง  ท าให้
การท างานล่าช้า 

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
                                                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
                                                   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงิน 
     งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ 

ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนา เพ่ือพิจารณาต่อไป 

นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม ซักถาม อภิปราย เพื่อ 
ประธานสภาเทศบาล                        ต้ังข้อสังเกตและเสนอแนะหรือไม่หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ 

ว่าจะอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2568  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  รายการ  จัดซื้อค่าซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer)  หากอนุมัติโปรดยกมือ
พ้นศรีษะ 

     อนุมัติ        11  เสียง 
                                                 ไม่อนุมัติ       0  เสียง 
                                                 งดออกเสียง   1  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 
 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม     เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้เทศบาล 
ต าบลพันนาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 1) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงาน
สาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวดค่า 
ครุภัณฑ์ ค่าซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer)   

4.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   
ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านพันนาใต้  หมู่ที่ 10 (บ้านนายศิริชัย  แพงพา –  
บล็อกคอนเวิร์ด) 

นายอภิบาล  ดวงใจ                            ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ 
ร.ต.ต. สุรพล  สุวรรณเขต                      กระผม ร.ต.ต.สุรพล  สุวรรณเขต  นายกเทศมนตรีต าบลพันนา  
นายกเทศมนตรี    ขอเสนอญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
     รายจ่ายด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

งานก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านพันนาใต้  หมู่ที่ 10 (บ้านนายศิริชัย  แพงพา –  
บล็อกคอนเวิร์ด) 

ตามท่ีเทศบาลต าบลพันนา  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.  2567  และได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไว้
แล้วนั้น  ปรากฏว่าค าชี้แจงไม่ถูกต้อง  เพ่ือให้เกิดสภาพคล่องใน
การบริหารงบประมาณ  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร
จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ดังรายการต่อไปนี้ 

 
ข้อความเดิม 

กองช่าง 
ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมแบะการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านพันนาใต ้  
หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายชัยศิริ  แพงพา – บล็อก 
คอนเวิร์ส)  งบประมาณ 259,000.- บาท     
 
 

/ผิวจราจร... 
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ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
ไหล่ทางข้างละ 0.00-0.50 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 392.00  ตารางเมตร  ตามแบบ ท1-01 พร้อมป้าย 
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (00312) 
(กองช่าง) 

 
ข้อความใหม่ 

กองช่าง 
ด้านการเศรษฐกิจ 
แผนงานอุตสาหกรรมแบะการโยธา 
งานก่อสร้าง 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านพันนาใต ้  
หมู่ที่ 10 (จากบ้านนายชัยศิริ  แพงพา – บล็อก 
คอนเวิร์ส)  จ านวนเงิน  258,570.75  บาท 
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร  ยาว 132.00 เมตร  หนา  
0.15 เมตร (ขยายหูช้าง  20 ตร.ม.) ไหล่ทางข้างละ  
0.00-0.50 เมตร  หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  416.00   
ตารางเมตร  ตามแบบ  ท1-01  พร้อมป้าย
โครงการ  จ านวน  1  ป้าย  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา  (00310)  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(00312)  (กองช่าง) 
   

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย 
                                                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
                                                   ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒9  การแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ ำนำจ
อนมุตัิของสภำท้องถ่ิน  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลพันนา  เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

นายอภิบาล  ดวงใจ                          มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดที่จะสอบถาม  ซักถาม  อภิปรายเพื่อ 
ประธานสภาเทศบาล                        ตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะหรือไม่หากไม่มี  ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ 

ว่าจะเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2567  (ครั้งที่ 3)   
 
 

/ด้านการ... 



-15- 
ด้านการเศรษฐกิจแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง 
หากอนุมัติโปรดยกมือพ้นศีรษะ 

     อนุมัติ        11  เสียง 
                                                 ไม่อนุมัติ       0  เสียง 
                                                 งดออกเสียง   1  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล) 

มติที่ประชุม     เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติใหเ้ปลี่ยนแปลงค า 
     ชี้แจงงบประมาณ รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

(ครั้งที่ 3) ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและ 
การโยธา งานก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บ้านพันนาใต้  หมู่ที่ 10 (บ้านนายศิริชัย  แพงพา –  
บล็อกคอนเวิร์ด) 

ระเบียบวาระท่ี  5                            เรื่องอ่ืน  ๆ    
นายอภิบาล  ดวงใจ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ   เชิญท่านร.ต.ต. สุรพล  สวุรรณเขต  นายกเทศในตรีต าบลพันนา 

ครับ 
ร.ต.ต. สุรพล  สุวรรณเขต                      กระผม ร.ต.ต.สุรพล สุวรรณเขต นายกเทศมนตรีต าบลพันนา  
นายกเทศมนตรี    ในวันพรุ่งนี้  วันที่ 15 พฤศจิกายน  2567  เทศบาลต าบลพันนา 

จะจัดโครงการประเพณีลอยกระทง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2568  ณ  บริเวณสระหลวง  บ้านหนองหอยคัน  หมู่ที่ 7  
งบประมาณตั้งไว้  100,000  บาท ได้รับเกียรติจากท่าน
นายอ าเภอสว่างแดนดินมาเป็นประธานเปิดงาน  ในช่วงเช้าของ
วันพรุ่งนี้  ก าหนดให้มีพิธีท าบุญตักบาตรบริเวณสระหลวง  ก็ขอ
เชิญสมาชิกสภาทุกท่านเข้าร่วม  และมอบหมายให้ 
ท่านรองปลัดชัยยา  ไชยรบ  ใช้รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ประชาชนในพื้นท่ีและต าบลใกล้เคียง
ทราบ  พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ผ่านเว็บไซต์   ผ่าน Facebook ของเทศบาลด้วยครับ  

นายอภิบาล  ดวงใจ                        มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือสอบถาม อีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมก็ 
ประธานสภาเทศบาล                           ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และ 
     ขอ ปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุม                                  เวลา ๑๒.30 น. 

  
    (ลงชื่อ)    วิมลรัตน์  พลเศษ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                    (นางวิมลรัตน์  พลเศษ) 

            ผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาลต าบลพันนา 
/(ลงชื่อ)... 
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(ลงชื่อ)     ไกรทอง  นามกาสา ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                   (นายไกรทอง  นามกาสา) 
         เลขานุการสภาเทศบาลต าบลพันนา 

 
              

(ลงชื่อ)      สง่า  สุดแสง  ประธานกรรมการฯ 
(นายสง่า  สุดแสง) 

 
 
   (ลงชื่อ)    วิลัย  จะดันพงษ์ กรรมการฯ (ลงชื่อ)      ธีระวัฒน์  สาระบุตร   กรรมการฯ 
            (นายวิลัย  จะดันพงษ์)    (นายธีระวัฒน์  สาระบุตร) 
 
 
   (ลงชื่อ)    สนอง  สินอยู่     กรรมการฯ  (ลงชื่อ)   สวัสดิ์  ดวงใจ   กรรมการฯ 
           (นายสนอง  สินอยู่)                (นายสวัสดิ์  ดวงใจ) 

 
 
(ลงชื่อ)    สุพจน์  จันทองไสย กรรมการฯ  (ลงชื่อ)  มงคลชัย  มันตาพันธุ์ กรรมการฯ 
         (นายสุพจน์  จันทองไสย)                              (นายมงคลชัย  มันตาพันธุ์) 
 
 
สภาเทศบาลต าบลพันนา  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลพันนาแล้ว  ในคราวประชุมสภา
สมัย.....วิสามัญ................สมัยที่ ...............  เมื่อวันที่.............. เดือน......................พ.ศ. ................ 
 
 
 
                                                     (ลงชื่อ)  อภิบาล  ดวงใจ      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                             (นายอภิบาล  ดวงใจ) 
                                                      ประธานสภาเทศบาลต าบลพันนา  


